



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓, (มท) ๕๐๖๙๗
ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๗๒๗ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
และสายงานนิติการ

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
และสายงานนิติการ ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ
เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย สายงานนิติการ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.personnel.moi.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

เพื่อให้การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และสายงานนิติการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย กำหนด จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัด
ทราบประกาศดังกล่าว หากมีข้าราชการรายใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศ และประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการประเมินบุคคลฯ ให้หน่วยงานรวบรวมเอกสารตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้างต้น แล้วจัดส่งถึง
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระยะเวลาที่กำหนดในวันและเวลาดำเนินการ ทั้งนี้
หากไม่มีข้าราชการในสังกัดประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ขอให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ทราบ ตามแบบบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๓๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายดำรงศักดิ์ ยอดทองดี)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.

